



การขู่เข็ญเกี่ยวกับสินสอดทองหมั้น (Dowry Abuse)

การใช้ความรุนแรงหรือการรังควานที่เกี่ยวข้องกับสินสอดทองหมั้นถือเป็นการใช้ความรุนแรงในบ้านและครอบครัวแบบหนึ่ง

ประเพณีเกี่ยวกับสินสอดทองหมั้นอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศและในวัฒนธรรมต่างๆ

สินสอดทองหมั้นเป็นประเพณีที่เกี่ยวกับเงิน ทรัพย์สิน หรือของขวัญที่ครอบครัวฝ่ายหญิงนำมามอบให้แก่ฝ่ายชายในวันสมรส การใช้ประเพณีนี้ไม่ถือว่าเป็นการใช้ในทางที่ผิด

อย่างไรก็ตาม การบีบบังคับ การใช้กำลังรุนแรง หรือการรังควานที่เกี่ยวข้องกับการให้หรือการรับสินสอดทองหมั้นไม่ว่าก่อน ระหว่าง หรือหลังการสมรสถือเป็นการขู่เข็ญ

การขู่เข็ญที่เกี่ยวข้องกับสินสอดทองหมั้นมักจะเป็นการอ้างว่าไม่มีการจ่ายค่าสินสอดทองหมั้น และมีการบีบบังคับให้ฝ่ายหญิงหรือครอบครัวของฝ่ายหญิงจ่ายเงินหรือของขวัญเพิ่มมากขึ้น

ในออสเตรเลีย การใช้ความรุนแรงในบ้านและครอบครัวเป็นอาชญากรรม บุคคลที่ประกอบอาชญากรรมนี้อาจถูกลงโทษจำคุก ไม่ว่าบุคคลผู้นี้จะเป็นชายหรือหญิง

ถ้าคุณหรือบุคคลที่คุณรู้จักตกอยู่ในอันตราย โปรดโทรแจ้งตำรวจที่หมายเลข **000**

เจ้าหน้าที่ตำรวจในออสเตรเลียให้ความปลอดภัยและไว้วางใจได้

หากต้องการคำปรึกษาและข้อมูลฟรีซึ่งสงวนเป็นความลับ โปรดโทร **1800RESPECT** ที่ **1800 737 732**

ถ้าคุณต้องการสามฟรี โปรดโทร **131 450**

รัฐบาลออสเตรเลียไม่ยอมรับการใช้ความรุนแรงหรือการรังควานในกรณีเกี่ยวกับสินสอดทองหมั้น ไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆ

รัฐบาลออสเตรเลีย ถือเรื่องการใช้ความรุนแรงในครอบครัว

รวมทั้งความรุนแรงและการรังควานที่เกี่ยวข้องกับสินสอดทองหมั้นเป็นเรื่องร้ายแรง

พลเมืองออสเตรเลียทุกคนมีสิทธิที่จะดำรงชีวิตโดยไม่ตกอยู่ภายใต้ความรุนแรง ความหวาดกลัว หรือการบีบบังคับ

ไม่ว่าพวกเขาจะนับถือศาสนาใดๆ หรืออยู่ในวัฒนธรรมและความเชื่อใดๆ ก็ตาม

ความรุนแรงและการรังควานที่เกี่ยวข้องกับสินสอดทองหมั้นรวมถึงความประทุษร้ายหรือการขู่เข็ญคุกคามเพื่อที่จะควบคุมครอบครองหรือครอบครองด้วยการทำให้คนเหล่านี้ตกอยู่ในความหวาดกลัวหรือความวิตกกังวลในความปลอดภัยของตนเอง

หากคุณมีวีซ่า คุณยังคงสามารถที่จะขอรับความช่วยเหลือได้

คุณครอง สมาชิกในครอบครัว หรือ ผู้หนึ่งผู้ใดในชุมชนจะช่วยเหลือคุณเกี่ยวกับสถานภาพวีซ่าของคุณไม่ได้

หากคุณถือวีซ่าพาร์ตเนอร์ชั่วคราว (ชั้นคลาส 309 หรือ 820) หรือวีซ่าสมรสในอนาคต (โพสเพ็คติฟ แมเรียจ วีซ่า) (ชั้นคลาส 300) และประสบกับปัญหาเรื่องการใช้กำลังรุนแรงเกี่ยวกับสินสอดทองหมั้น

กฎหมายการย้ายถิ่นฐานของออสเตรเลียมีบทบัญญัติให้คุณยังคงยื่นคำร้องขอวีซ่าพาร์ตเนอร์ถาวร (ชั้นคลาส 100 หรือ 801) ต่อไปได้

จะนำสินสอดทองหมั้นมาใช้บังคับบุคคลหนึ่งบุคคลใดให้สมรสไม่ได้

หากมีการนำเอาสินสอดทองหมั้นมาใช้บังคับบุคคลหนึ่งบุคคลใดให้สมรสโดยบุคคลผู้นั้นมิได้ยินยอมด้วยความสมัครใจ เรื่องนี้อาจถือถือเป็นการสมรสบังคับ

ในออสเตรเลีย คนออสเตรเลียทุกคนมีเสรีภาพที่จะเลือกที่จะสมรสกับใครและเมื่อไร ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายออสเตรเลีย หากมีการบังคับ ขู่เข็ญ หรือหลอกลวงบุคคลหนึ่งบุคคลใดให้สมรส นอกจากนั้น

ยังถือถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายในการส่งเสริมหรือช่วยเหลือการสมรสบังคับ

และในการมีส่วนร่วมในการสมรสบังคับหากคุณไม่ใช่เป็นผู้รับเคราะห์ เรื่องนี้ครอบคลุมถึงการสมรสที่ถูกต้องตามกฎหมาย วัฒนธรรม และศาสนา

ในออสเตรเลียมีบริการด้านวัฒนธรรมที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้

1800RESPECT เป็นบริการที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการถูกประทุษร้ายทางเพศ การใช้ความรุนแรงในครอบครัวและบ้านบริการนี้ให้คำปรึกษาและข้อมูลฟรีทางโทรศัพท์และทางออนไลน์ ผู้ให้คำปรึกษาจะรับฟังเรื่องราวของคุณ ตอบคำถาม และส่งตัวคุณไปรับความช่วยเหลือจากบริการช่วยเหลืออื่นๆในท้องถิ่นที่คุณพำนักอยู่

โทร **1800 737 732** หรือไปที่เว็บไซต์ **1800RESPECT** ที่ www.1800RESPECT.org.au

My Blue Sky (มาย บลู สกาย)

เป็นเว็บไซต์และเฮลplineแห่งชาติออสเตรเลียที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการป้องกันการสมรสบังคับ ข้อมูล การส่งตัว และการให้คำแนะนำด้านกฎหมาย

โทร **(02) 9514 8115**, เทกซ์ **0481 070 844**, อีเมล help@mybluesky.org.au หรือไปที่เว็บไซต์ **My Blue Sky** ที่ www.mybluesky.org.au

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว เรื่องวีซ่า การสมรสบังคับ และการคุ้มครองอยู่ในเว็บไซต์ **Department of Home Affairs** ที่ www.homeaffairs.gov.au แล้วค้นหา “forced marriage” (การสมรสบังคับ)

คุณต้องการล่ามไหม?

โปรดโทรไปที่บริการแปลและล่าม (**Translating and Interpreting Service**) (TIS) ที่หมายเลข **131 450** ล่ามจาก TIS จะสามารถช่วยให้คุณสื่อสารกับบริการต่างๆ อย่างไรก็ตาม TIS ไม่มีหน้าที่ให้คำปรึกษา คุณไม่ต้องเสียค่าโทรและข้อความที่สนทนาจะได้รับการสงวนเป็นความลับ